

THỦY ĐIỆN IALY

Phát triển bền vững nhờ COI TRONG nhân tố con người

Được khởi công xây dựng vào năm 1993, Thủy điện Ialy là công trình đầu tiên và có qui mô lớn nhất trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Sê San. Nằm trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Thủy điện Ialy gồm 4 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 720 MW, sản lượng điện bình quân theo thiết kế là 3 tỷ 680 triệu kWh/năm. Sự ra đời của Thủy điện Ialy được biết đến ngoài mục tiêu cung cấp sản lượng điện đáng kể cho hệ thống điện quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên còn được đánh giá là khởi đầu cho việc khai thác tiềm năng thủy điện trên hệ thống sông Sê San - Dòng sông được đánh giá là có tiềm năng thủy điện đứng thứ 3 trên cả nước (sau sông Đà và sông Đồng Nai).

● VÂN ANH



Hơn 20 năm kể từ ngày được khởi công và 13 năm kể từ khi Nhà máy Thủy điện Ialy được thành lập là cả một chặng đường phát triển ổn định, bền vững của Thủy điện Ialy. Năm 2007, Nhà máy Thủy điện Ialy được chuyển đổi thành Công ty Thủy điện Ialy và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao quản lý vận hành thêm 2 nhà máy thủy điện trên bậc thang sông

Sê San là Thủy điện Sê San 3 (công suất: 260 MW, sản lượng điện bình quân theo thiết kế: 1 tỷ 221 triệu kWh/năm) và Thủy điện Pleikrông (công suất 100 MW, sản lượng bình quân theo thiết kế: 417 triệu kWh/năm). Sự phát triển về quy mô của các nhà máy đồng nghĩa với khối lượng công việc nhiều, trách nhiệm nặng nề hơn nhưng tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu phải kể đến là doanh nghiệp luôn hoàn thành vượt mức sản lượng điện được giao từng năm. Tính đến cuối tháng 11/2013, tổng sản lượng cả 3 nhà máy do Công ty quản lý đã đạt hơn 55,5 tỷ kWh điện. Năm 2012, đạt sản lượng sản xuất điện cao nhất với 5,838 tỷ kWh, vượt hơn 9% sản lượng điện bình quân theo thiết kế, đạt 141% kế hoạch EVN giao. Năm 2013, Thủy điện Pleikrông đã hoàn thành sản lượng theo kế hoạch (vào 26/11/2013), sản lượng 2 nhà máy còn lại cũng sẽ cán đích vào trung tuần tháng 12 và Công ty sẽ

tiếp tục vượt sản lượng so với kế hoạch EVN giao. Những kết quả trên được xem như thành tựu hết sức quan trọng, góp phần bổ sung sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trao đổi với Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy - ông Tạ Văn Luận, chúng tôi được biết: Ngoài sự quan tâm giúp đỡ của EVN, sự hỗ trợ, động viên của các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương thì nhân tố mang lại thành công của Công ty chính là công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ CBCNV.

Từ nhiều năm nay, Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân vận hành, sửa chữa. Với định hướng chiến lược đào tạo bài bản, có chiều sâu, nên ngay từ khi có chủ trương xây dựng các nhà máy, Lãnh đạo Công ty, Ban Chuẩn bị Sản xuất đã chọn lọc đội ngũ, dự kiến nhân sự cho từng vị trí, công đoạn sản xuất, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người để gửi đi đào tạo thực tế tại các nhà máy điện trong nước và nước ngoài, làm nòng cốt cho bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành của Công ty.

Phương pháp đào tạo của Công ty cũng hết sức đơn giản nhưng hiệu quả. Từ bộ máy cán bộ quản lý, điều hành được tôi luyện thực tế tại Thủy điện Ialy, được làm việc và tiếp thu kinh nghiệm của chuyên gia nước ngoài, Công ty còn tổ chức đào tạo theo từng chuyên đề: Điều độ hệ thống điện; thí nghiệm hiệu chỉnh; rơ le kỹ thuật số; hệ thống SCDA; công nghệ thông tin;... Bên cạnh đó, CBCNV từ các phòng, ban đến các

phân xưởng đều được tham gia các lớp đào tạo về ngoại ngữ, về thị trường phát điện cạnh tranh, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, thích ứng được với cơ chế quản lý mới.

Nhờ vậy, CBCNV của Công ty không chỉ làm tốt công tác quản lý, vận hành các nhà máy, mà còn tự đảm nhận toàn bộ công tác đại tu, sửa chữa, nâng cấp các dây chuyền thiết bị, công nghệ hiện có. Công ty còn phát huy thế mạnh từ nguồn nhân lực của mình với việc triển khai dịch vụ đào tạo kỹ năng quản lý vận hành, sửa chữa cho học viên các nhà máy thủy điện trên cả nước. Hàng trăm lượt học viên đến từ Thủy điện Sơn La, A Vương, Sông Tranh 2 (Quảng Nam), Sê San 4, Đakrông, kể cả thủy điện Xekaman 3 trên nước bạn Lào... đã được đào tạo kỹ năng vận hành, sửa chữa tại Ialy và đến nay họ đã tiếp quản, vận hành tốt các nhà máy của mình...

Ngoài công tác đào tạo, Công ty đã triển khai có hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật như sửa chữa lớn; sửa chữa thường xuyên, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị; thí nghiệm hiệu chỉnh cho các nhà máy thủy điện mới với các đối tác, doanh nghiệp lớn như: Lọc- thử nghiệm dầu máy biến áp của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh - Attapeu (Lào); thí nghiệm mẫu dầu cách điện cho hơn 100 máy biến áp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất...; Tư vấn, giám sát thủy điện Dốc Cáy (Thanh Hóa); thử nghiệm cao thế máy phát thủy điện Hủa Na, Khe Bó (Nghệ An), Xekaman 3 ở Lào...

Ấn tượng và tạo tiếng vang trong ngành về sự thành thạo tay nghề, chuyên sâu về kỹ thuật của CBCNV Ialy chính là xử lý thành công sự cố hệ thống kích từ tổ máy số 7 (S7) Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, đưa tổ máy khởi

động phát điện hòa lưới vào tháng 9/2012 và mới đây lại xử lý thành công sự cố hệ thống điều tốc tổ máy H2 Thủy điện Quảng Trị, đưa tổ máy vận hành hành an toàn (9/2013)..., được lãnh đạo ngành Điện và các doanh nghiệp đánh giá cao.

Hơn 13 năm kể từ ngày thành lập (28/2/2000), Nhà máy Thủy điện Ialy ngày nào (giờ là Công ty Thủy điện Ialy) đã không ngừng phát triển trên tất cả các phương diện với những bước trưởng thành vượt bậc, khẳng định được vai trò, vị trí là doanh nghiệp động lực, quan trọng thúc đẩy kinh tế, ổn định trật tự xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, trong đó, nổi bật là công tác đào tạo. Từ “cái nôi Ialy”, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân đã trưởng thành và trở thành những tài năng tỏa sáng, mang hình ảnh Ialy đến với các công trình trên mọi miền Tổ quốc.

Ghi nhận những nỗ lực trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Thủy điện Ialy đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua xuất sắc, các giải thưởng uy tín, các danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý khác của các bộ, ban, ngành và địa phương.

Đối với tập thể CBCNV-LĐ, những phần thưởng cao quý này sẽ là động lực để các thế hệ người thợ Ialy tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch của EVN giao cũng như hành động của Công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo là “Đoàn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả - Đổi mới” ■